

Số: /KH-UBND

Hà Nam, ngày tháng năm 2024

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 234-KH/TU ngày 20/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới

Thực hiện Kế hoạch số 234-KH/TU ngày 20/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 234-KH/TU), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 234-KH/TU trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan trong tỉnh về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng lao động, người lao động và người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác an toàn, vệ sinh lao động; tuân thủ đầy đủ và chấp hành các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Thực hiện hiệu quả Luật An toàn, vệ sinh lao động nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Cải thiện điều kiện lao động; giảm thiểu tỷ lệ tai nạn lao động chết người và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động; bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao động, tài sản của Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp, của tổ chức, cá nhân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

Bảo đảm việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về an toàn, vệ sinh lao động trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 234-KH/TU.

II. MỤC TIÊU

Phấn đấu giảm tai nạn lao động, nhất là tai nạn lao động nghiêm trọng, tỉ lệ tai nạn lao động chết người giảm ít nhất 4%/năm; số người lao động làm việc trong môi trường tiếp xúc với các yếu tố có nguy cơ được khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp tăng ít nhất 5%/năm; số cơ sở phát sinh yếu tố có hại được quan trắc môi trường lao động tăng ít nhất 5%/năm.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động, góp phần bảo đảm quyền của người lao động được làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh lao động; bảo vệ tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người lao động. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa với phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh con người, góp phần cho phát triển bền vững của doanh nghiệp và của tỉnh.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động và người lao động. Tạo điều kiện cho người lao động, nhất là người làm việc trong khu vực không có quan hệ lao động được tiếp cận thông tin về những vấn đề liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chủ động phòng ngừa. Đổi mới nội dung, đa dạng hoá hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng lao động, quan tâm ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao. Nâng cao hiệu quả, thu hút sự tham gia của doanh nghiệp, người lao động trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân hằng năm.

Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, các cơ quan báo chí trong vận động, tuyên truyền, xây dựng văn hoá an toàn lao động trong hội viên, đoàn viên và Nhân dân. Đẩy mạnh hoạt động đối thoại, thương lượng về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và điều kiện làm việc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ.

3. Tổ chức rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật, khắc phục kịp thời hạn chế, bất cập trong thực tiễn, chú trọng chính sách phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn và các tổ chức có liên quan; chế độ bảo hộ lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động; biện pháp phòng ngừa, ứng phó, xử lý sự cố tai nạn lao động; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động... bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi, phù hợp với thực tiễn.

4. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thực hiện tốt Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; thường xuyên kiểm tra, thanh tra, bảo đảm chính sách, pháp luật được thực hiện nghiêm; thực hiện tốt Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính theo hướng thiết thực, đơn giản, công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, người lao động. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, tiếp nhận và báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác đào tạo, chuyên gia về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Chú trọng công tác đánh giá tác động môi trường, nhất là đối với các dự án đầu tư khai thác, sản xuất công nghiệp, xây lắp, nơi có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc; thường xuyên rà soát, kiến nghị bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bệnh nghề nghiệp. Thực hiện nghiêm việc khai báo, thống kê, báo cáo, điều tra sự cố gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quan tâm an toàn, vệ sinh lao động đối với các nhóm lao động nữ, chưa thành niên, người khuyết tật, người cao tuổi, giúp việc gia đình, người học nghề, tập nghề, thử việc và lao động được cho thuê lại, lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Thực hiện tốt chính sách khám sức khỏe định kỳ, giám định, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, điều trị, tiền lương, chi phí y tế, trợ cấp, bồi thường, bảo hiểm và các chính sách khác theo quy định cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Quản lý chặt chẽ các dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; quan trắc môi trường lao động; khám sức khỏe định kỳ, khám và phát hiện bệnh nghề nghiệp; kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Nâng cao chất lượng các cơ sở y tế khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cơ sở điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động; đảm bảo bộ phận an toàn, vệ sinh lao động, bộ phận y tế, hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh đáp ứng yêu cầu theo quy định.

5. Tăng cường nguồn lực nhân lực; tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác an toàn, vệ sinh lao động

Chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện, chuyển giao, cập nhật kiến thức, kỹ năng an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp, nhất là đối

với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, y tế tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; thanh tra lao động, thanh tra an toàn, vệ sinh lao động, bao gồm cả khu vực không quan hệ lao động.

Tăng cường nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến trong chăm sóc sức khỏe người lao động, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.

Đổi mới cơ chế tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với cả khu vực không có quan hệ lao động.

Đẩy mạnh xã hội hoá, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước cho công tác an toàn, vệ sinh lao động. Khuyến khích doanh nghiệp chủ động đầu tư, triển khai biện pháp phòng ngừa, tăng cường công tác tự kiểm tra, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hướng đóng, hưởng linh hoạt, nâng mức hưởng, mức hỗ trợ phù hợp cho người thụ hưởng bảo đảm ổn định cuộc sống, mở rộng và phát triển nhanh đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện có sự hỗ trợ của Nhà nước.

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra tai nạn lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Định kỳ thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động của các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đặc biệt là các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh lĩnh vực, ngành nghề có nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện tốt công tác điều tra tai nạn lao động chết người và tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm xảy ra trên địa bàn tỉnh, xác định rõ trách nhiệm của mỗi cơ quan trong việc điều tra tai nạn lao động, để kịp thời xác định nguyên nhân, trách nhiệm của những người có liên quan và kiến nghị các biện pháp phòng ngừa.

7. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Phối hợp với bộ, ban, ngành ở Trung ương xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành về an toàn vệ sinh lao động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyên đổi số trong việc thống kê, tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng theo đúng quy định pháp luật.

Phối hợp thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án có liên quan đến hoạt động an toàn, vệ sinh lao động, chú trọng đối tượng ở khu vực không có quan hệ lao động, nhằm huy động sự ủng hộ, hỗ trợ của các cơ quan Trung ương đối với tỉnh.

Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định. Kịp thời phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân, mô hình hay, cách làm hiệu quả và xử lý nghiêm vi phạm, nhất là tổ chức, cá nhân để xảy ra sự cố nghiêm trọng về an toàn, vệ sinh lao động.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động; phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện hiệu quả các nội dung của Kế hoạch và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, các quy định khác của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tập huấn, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động đối với đội ngũ quản lý các cấp, nhất là cán bộ cơ sở; chủ doanh nghiệp, làng nghề và người lao động (người lao động không theo hợp đồng lao động, lao động đặc thù ...); phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ sở có sử dụng lao động; phối hợp, xác minh, điều tra, xử lý các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, chết người; nhanh chóng làm rõ nguyên nhân; xem xét, xử lý trách nhiệm những cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra tai nạn lao động theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua, kịp thời tuyên dương khen thưởng các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí chi thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu trong Kế hoạch theo quy định của Luật ngân sách đảm bảo phù hợp khả năng cân đối ngân sách và tình hình thực tế tại địa phương.

3. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn thực hiện công tác vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo tổ chức thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động; triển khai các hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích của ngành y tế và xây dựng cộng đồng an toàn.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có môi trường lao động độc hại có thể gây bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Tăng cường quản lý kiểm tra, giám sát các hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường lao động, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

4. Công an tỉnh

Xây dựng và hướng dẫn triển khai công tác phòng, chống cháy nổ bảo đảm về an toàn, vệ sinh lao động đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động và phòng cháy, chữa cháy.

5. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của ngành như: Xăng dầu, điện, hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng, tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, trong đó có công tác quản lý an toàn trong sản xuất, kinh doanh; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh theo quy định.

6. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản liên quan; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng đối với các công trình xây dựng chuyên ngành thuộc thẩm quyền quản lý, đặc biệt là các công trình xây dựng có tầng hầm, công trình xây dựng cao tầng có lắp đặt, sử dụng thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đình chỉ thi công đối với các nhà thầu không tuân thủ đúng quy định về an toàn, vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng theo quy định pháp luật.

7. Sở Giao thông vận tải

Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tuyên truyền thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại công trình giao thông thuộc phạm vi quản lý; an toàn giao thông và an toàn trong sử dụng các phương tiện vận tải.

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện an toàn, vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng cầu đường, các công trình giao thông trọng điểm thuộc phạm vi quản lý; tăng cường kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình trong các khâu: Khảo sát, thiết kế, thi công, xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành và bảo trì công trình.

Kiểm tra, đăng kiểm chặt chẽ các phương tiện vận tải theo đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp, nhất là trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc phòng, chống mối mọt, côn trùng, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, chăn nuôi; kiểm tra hướng dẫn việc sử dụng máy, thiết bị dùng để sản xuất trong nông nghiệp.

9. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành các quy định pháp luật về môi trường của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về môi trường theo quy định.

10. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí của tỉnh; phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã: tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động; trong đó chú trọng xây dựng các phóng sự, tin, bài phản ánh các hoạt động về công tác an toàn, vệ sinh lao động, các tập thể, cá nhân làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời phê phán những tập thể, cá nhân vi phạm các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động, để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng, chết người.

11. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 234-KH/TU tại các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý.

- Tăng cường công tác thông tin, phổ biến pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, giám sát phản biện xã hội trong đó có Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo, năng lực tư duy của các tầng lớp Nhân dân trong các lĩnh vực lao động, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, góp phần nâng cao đời sống, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác.

13. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền, tổ chức tập huấn, tư vấn, huấn luyện nâng cao nhận thức các doanh nghiệp, đoàn viên, người lao động, hội viên, bà con nông dân, xã viên hợp tác xã về công tác an toàn vệ sinh lao động; triển khai các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động trong doanh nghiệp.

14. Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương triển khai các hoạt động của Kế hoạch trên; thực hiện tốt công tác tự kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bệnh nghề nghiệp, môi trường tại các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị, lĩnh vực có nhiều nguy cơ mất an toàn và cháy nổ.

15. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch đảm bảo phù hợp tình hình thực tế địa phương.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương; ưu tiên việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động trên địa bàn.

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thống kê, báo cáo tai nạn lao động đối với người làm việc không theo hợp đồng lao động; lập biên bản ghi nhận tai nạn lao động đối với người làm việc không theo hợp đồng lao động.

16. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh

- Tăng cường tự kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh kịp thời việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động theo đúng quy định nhằm kiểm soát tốt tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ, môi trường; đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, các mô hình, giải pháp kỹ thuật để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện, môi trường lao động.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, truyền thông, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, chú trọng huấn luyện thực hành, kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động; rà soát, xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại các phân xưởng, nhà máy, các máy, thiết bị; tổ chức đối thoại, chia sẻ các sáng kiến điển hình, mô hình hay trong triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động của đơn vị mình; định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (*qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội*) theo quy định.

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Bộ LĐ-TB&XH (để b/c);
- TT Tỉnh uỷ (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Thành viên Hội đồng ATVSLĐ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh ;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố ;
- VPUB: LĐVP(2), VXNV;
- Lưu VT, VXNV (P);

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Xuân Dương